



ข้อคิดยามเช้า วันศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม ค.ศ.2014

วันฉลองนักบุญอัลฟอนโซ มารีย์ ลิกวอรี

วันนี้พระศาสนจักรให้เกียรติเป็นพิเศษแก่ นักบุญอัลฟอนโซ มารีย์ ลิกวอรี ผู้สถาปนาคณะพระมหาไถ่ พระสังฆราชและนักปราชญ์ของพระศาสนจักร เราสามารถมองเห็นรูปธรรมชีวิตของท่านนักบุญ ในพระวรสารโดยนักบุญมัทธิว เมื่อพระเยซูเจ้า “ทอดพระเนตรเห็นประชาชน ก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ ประดุจฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยง” (มธ 10:36) ทุกวันนี้ยังมีผู้คนมากมายที่เหนื่อยอ่อนและท้อแท้สิ้นหวัง อันเนื่องมาจากแรงกดดันรอบด้าน หลายคนดำเนินชีวิตไปวัน ๆ ไร้ทิศทางที่แน่นอน พระเยซูเจ้าทรงชี้ให้บรรดาศิษย์เห็นว่า “ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด” (มธ 9:37-38) ในปัจจุบันนี้มีคริสตชนทั่วโลกพันกว่าล้านคน หรือราว 1 ใน 5 ของ



นักบุญอัลฟอนโซ เดอ ลิกวอรี ผู้สถาปนาคณะพระมหาไถ่
พระสังฆราชและนักปราชญ์ของพระศาสนจักร

ประชากรโลกทั้งหมด คนอีก 4 ใน 5 ของประชากรโลก ยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้าและยอมรับวิถีทางของพระองค์ พระศาสนจักรของเราต้องการ “คนงาน” หรือผู้ที่จะนำความเชื่อและข่าวดีของพระเยซูเจ้ามาประกาศให้คนเหล่านี้ได้รับทราบ คนงานที่พระเยซูเจ้ากล่าวถึงไม่ใช่เพียง พระสงฆ์ นักบวชชายและหญิง แต่หมายถึง ทุกคนที่ติดตามพระเยซูเจ้า หรือคริสตชนทุกคน ในฐานะคริสตชนคนหนึ่ง เราต้องตระหนักว่า เราแต่ละคนเป็นคณงานของพระเจ้า เรามีหน้าที่สานต่อพันธกิจของพระเยซูเจ้าที่มอบหมายให้บรรดาศิษย์สาวกทั้งสิบสองคน พันธกิจนี้เป็นพันธกิจแห่งการปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสในทุกรูปแบบ การปลดปล่อยคนที่มิใช่ใจซอกซำและมีทุกข์ และที่สำคัญเป็นพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ท่านนักบุญอัลฟอนโซ มารีย์ ลิกวอรี ผู้ซึ่งเราฉลองในวันนี้ เป็นคนหนึ่งที่เราตระหนักดีว่าตนเองเป็น “คนงาน” คนหนึ่งในทุ่งนาของพระเจ้า และเข้าใจดีว่าอะไรคือพันธกิจที่พระองค์ต้องการให้ท่านทำเป็นพิเศษ หลังจากที่ได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว ท่านได้อุทิศตนให้กับงานอภิบาลผู้ที่ยากจนที่สุด เมื่อท่านไม่สบายเพราะทำงานหนัก ท่านถูกส่งไปพักอยู่ที่วัดพระนางมารีย์แห่งเนินเขาที่อามัลฟี ที่นั่นท่านเป็นมิตรกับคนยากจนและคนเลี้ยงแกะ ท่านช่วยเหลือพวกเขาในด้านจิตวิญญาณ ท่านจึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะตั้งคณะนักบวช เพื่อเผยแพร่พระวรสารให้กับคนยากจนที่อาศัยอยู่ตามชนบทและเมืองเล็ก ๆ ถ้อยคำของประกาศอภิสายห์ที่ว่า “พระจิตของพระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระยาห์เวห์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปปลดปล่อยคนที่มิใช่ใจซอกซำ” (อิสยาห์ 61:1) จึงสามารถประยุกต์ใช้กับนักบุญอัลฟอนโซได้อย่างชัดเจนยิ่ง วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้พิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของเราในฐานะคริสตชนคนหนึ่ง ยังมีผู้คนมากมายที่อยู่รอบข้างเราเวลานี้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์ เพราะไม่มีใครพูดถึงพระองค์ให้พวกเขาฟัง ในฐานะศิษย์ของพระคริสตเจ้า เราแต่ละคนเป็นคณงานในทุ่งนาของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทำงานผ่านทางตัวเรา เสียงของเราคือเสียงของพระองค์ โดยผ่านคำเสนอวิงวอนของนักบุญอัลฟอนโซ มารีย์ ลิกวอรี ขอพระเจ้า หลังพระจิตของพระองค์มายังพี่น้องทุกคน เพื่อจะได้มีใจร้อนรนในการช่วยเหลือคนยากจนเหมือนนักบุญท่านนี้

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

พระสังฆราชขอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี